

สิ่งที่พบเห็นจากโคกสูง

โดย พิล์ม-เปรมปัทธ ผลิตผลการพิมพ์ CL1



จริง ๆ ตั้งใจอยากเขียนถึงผู้คนที่พบเจอในหลายปีที่ผ่านมา (แน่นอนว่า มิตร สหาย real u ที่พบเจอที่ CL ก็เป็นหนึ่งในนั้น) ซึ่งพี่มีดีก็เช่นกัน แต่อักขระต่อไปนี้ เป็นเพียง ข้อความสั้น ๆ กั้นลิ้ม แต่(น่าจะ)ครบถ้วนตามที่เห็นและรู้สึกกับทริปไทยเบ็ง

ผมมาลพบุรีบ่อย ๆ ใน 2 ปีที่ผ่านมา มาทำงานให้กับบ.เบทาโกร (ซึ่งตกเป็นจำเลยในศาล NGOs อย่างสม่ำเสมอ ๕๕) ไม่ได้มาขายหมูขายเป็ดนะครั้บ แต่มาออกแบบศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง ให้สนุกขึ้น (ด้วยวิธีการต่าง ๆ หนึ่งสั้นก็เป็นหนึ่งในนั้น) ทำให้ต้องศึกษาข้อมูลพื้นที่โดยรอบอยู่บ้าง และก็แน่นอนว่า การไปๆกลับๆ (จน

จะหลับตาจับได้) ทางหลวงเบอร์ 21 ก็สร้างความดีมด้ากับทิวเขาหินปูน และลมเย็น  
ป่าสักอยู่ไม่น้อย



แต่การมาโคกสูง ลพบุรีครั้งนี้ เป็นการ รื้อป่าสักที่เคยรู้จัก แล้วสร้างป่าสัก  
ใหม่ในฐานะของเมือง อันประกอบด้วยรากฐานที่ติดยึดกับพื้นดินอย่างแน่นเหนียว ทั้ง  
ยังเกาะเกี่ยวกัสายลม พร้อมจะเติบโตและงอกงามในเร็ววัน

ยิ่งไปกว่านั้น ยัง รื้อแล้วสร้าง ภาพพื้มีดที่เคยรู้จักจนหมดสิ้น ตลอดเวลา 2-3  
ปีที่พบปะพื้มีดเป็นครั้งคราวในฐานะคนทำงานเพื่อสังคม (ตามเวที อ.ชัยวัฒน์นั้นแล)  
แต่วันนี้ ผมรู้จักพื้มีดในฐานะที่เป็นพื้มีด ประทีป อ่อนสูง จริง ๆ พื้มีดซึ่งไม่ได้สื่อสาร  
ผ่านไมค์โครโฟนห้องประชุม ไม่ได้มีแต่ด้านดีนรนนต่อสู้ ทว่าเปี่ยมไปด้วยลูกเล่นลูกชน  
สอดสลับกับมุกตลกหน้าตาย สิ่งเหล่านี้ไม่ต่างจากชุมชนไทยเบ็ง โคกสูง



แม้จะเป็นที่รู้จักพอควรในวง คนตระกูล ส. ด้วยบทบาทชุมชนสุขภาวะ ชุมชน  
วัฒนธรรม ชุมชนเข้มแข็ง หรือคำบัญญัติอื่นใดที่สื่อพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะ  
นำเสนอแต่ผ้าขาวสะอาดอันขาดเสน่ห์ชุมชนอย่างที่เป็น มีเพียงการมาสัมผัสในพื้นที่  
จริงเท่านั้น ที่จะพบว่า ชุมชนซึ่งเราล้วนศึกษา พัฒนา ยังเร้นซ่อนไปด้วยตำนาน ความ  
เชื่อ แอลกอฮอล์ หนี้สิน การบุกรุก เสียงบิตมอเตอร์ไซด์และปัญหามากมายอย่าง  
เปิดเผย ความไม่สมบูรณ์พร้อมนี้เอง นอกจากเป็นเสน่ห์ที่อบอวลและหล่อเลี้ยงคนใน  
ชุมชนไว้แล้ว ยังเป็นความจริงรูปแบบหนึ่งของชีวิตด้วย



และแน่นอนว่า ยังมีสถานที่ ประเด็น ปัญหา อีกมากมาย อันเป็นสมบัติซึ่งรอดคอยการ  
สัมผัสและเปิดเผย ที่มีคือพรานป่า ผู้จุดไฟนำทางอย่างเร้าร้อนด้วยท่าทีสงบเย็น ดัง  
ชื่อ ประทีป อ่อนสลง